

น้อง mai เข้าเทรดใน SET

เร่งสร้างผลงานตึงนักลงทุน-ดูดพันธมิตร

ตลาดเงิน ตลาดทุน บจ.ตลาดหลักทรัพย์ mai เข้าเทรดใน SET ต่างเร่งสร้างผลงานให้เติบโต

ตามแผนปี 64 หวังดึงดูดนักลงทุนเข้าเก็บหุ้น เพื่อเพิ่มเสถียรภาพและความเชื่อมั่นให้บริษัท แถมเป็นตัวการันตีให้พันธมิตรสนใจร่วมลงทุน หรือจับมือทำธุรกิจร่วมกัน ผู้บริหารส่วนใหญ่ เชื่อการย้ายกระดานจะทำให้มีสภาพคล่องในหลายด้าน

ปี 2563 เป็นปีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการหรือแม้แต่บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ทั้ง SET และ mai ต่างรับผล เพราะทำให้ผลประกอบการทรุดเนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์ รวมทั้งหลายประเทศก็ไม่ต่างกัน ทำให้ระบบเศรษฐกิจนิ่งงัน การทำมาค้าขายไม่ขยับ แต่กระนั้นก็ต้องพยายามขับเคลื่อนองค์กรให้ผ่านพ้นไป

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ หรือ mai แม้จะเป็นหุ้นตัวเล็กด้วยทุนจดทะเบียนที่ไม่ได้สูงมากเหมือนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ SET ที่ค่อยๆ เติบโต มักจะขยับสู่การขยายเข้าไปซื้อขายหรือเทรดใน SET เพื่อเพิ่มโอกาสต่อการดำเนินธุรกิจในหลายทาง

จากความพยายามสร้างผลงานที่ดีต่อเนื่องและทำให้บริษัทมั่นคงทางด้านผลประกอบการทำให้หลายบริษัทได้รับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการย้ายเข้าไปเทรดในกระดาน SET ล่าสุดที่เพิ่งได้รับการอนุมัติเมื่อ 25 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมามีคือบริษัท ชัยกรู๊ป จำกัด (มหาชน) แม้เพิ่งเข้ามาจดทะเบียนในตลาด mai เมื่อ 22 มีนาคม 2561 และเทรดอยู่ในกระดาน mai ไม่ถึง 2 ปี แต่ด้วยเพราะหวังจะเปิดทางให้นักลงทุนสถาบัน หรือกองทุนเข้ามาลงทุนในบริษัท



สุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CHAYO เผยว่า CHAYO มีความพร้อมและมีคุณสมบัติครบถ้วน ทั้ง ผลประกอบการที่โดดเด่น ทุนจดทะเบียน มูลค่าการซื้อขาย และ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันเข้ามาลงทุนในหุ้น CHAYO ได้ง่ายขึ้น เพราะที่ผ่านมามีหลายกองทุนสนใจ อันจะช่วยเสริมศักยภาพให้ CHAYO แข็งแกร่ง รวมถึงเติมเต็มความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าและพันธมิตร และตลอดระยะเวลา 2 ปี 9 เดือนที่ผ่านมาผลการดำเนินงานของ CHAYO เติบโตต่อเนื่อง ทั้งในแง่ของรายได้และกำไรสุทธิ ขณะปัจจุบัน CHAYO มีหนี้ด้วยคุณภาพที่ซื้อหนี้มาบริหารเพิ่มได้กว่า 15,500 ล้านบาท ส่งผลให้สิ้นปี 2563 บริษัทมีหนี้ด้วยคุณภาพที่ซื้อมาเพื่อบริหารไม่น้อยกว่า 63,000 ล้านบาท ซึ่งปี 2564 CHAYO ตั้งงบลงทุนไว้ 1,200 ล้านบาท เพื่อซื้อหนี้ด้วยคุณภาพ หรือ NPLs จากสถาบันการเงินเข้ามาบริหารในพอร์ตเพิ่ม คาดจะได้มากกว่า 10,000 ล้านบาท และเตรียมตั้งบริษัทร่วมทุน (JV) กับพันธมิตรเพื่อเป็นช่องทางระดมเงินทุนซื้อหนี้เข้ามาบริหารเพิ่ม คาดเห็นความชัดเจนต้นปี 2564

สำหรับ ปี 2564 CHAYO ตั้งเป้ารายได้เติบโตที่ 20-25% จากปีก่อน เพราะธุรกิจเติบโตได้ดี รวมถึงเล็งขาย NPA ล็อตใหญ่ทั้ง

ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดด้วย ซึ่งจะเข้ามาสนับสนุนให้ผลงานเติบโตอย่างก้าวกระโดด ขณะที่การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ปริมาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ในระบบสูงถึง 6-7 แสนล้านบาท ดังนั้น ปีนี้ CHAYO จึงได้ตั้งงบลงทุนไว้สูงเพื่อซื้อหนี้ด้วยคุณภาพเข้ามาบริหารอีก 1 หมื่นล้านบาท เพิ่มจากปีก่อน ที่CHAYOซื้อหนี้เข้ามาบริหารเพิ่มอีก 1.55 หมื่นล้านบาท

ขณะเดียวกัน หลังจากที่ CHAYO เข้าถือหุ้น 55% ในบริษัท 555 ซ้อปบิ่ง จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจขายสินค้าผ่านทีวีซ้อปบิ่งและออนไลน์ซ้อปบิ่ง และธุรกิจนี้ได้รับกระแสตอบรับที่ดีอย่างมาก โดยทั้งปี 64 คาดสัดส่วนรายได้จะเพิ่มขึ้นจากเดิม 4-5% จึงมั่นใจว่าบริษัทนี้มีโอกาสเติบโตอีกมาก และมีโอกาสที่จะนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นในอนาคต

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ JKN เป็นหุ้นเกือบลูกค้าขายของปีนี้ที่ได้ย้ายการเทรดจากตลาดmai เข้ามาเทรดในกระดาน SET เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2563 เพื่อหวังเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันไทยและต่างประเทศเข้าลงทุนเสริมสภาพคล่อง พร้อมโชว์ผลงาน 3 ปีโตต่อเนื่องทั้งรายได้และกำไร แยมแผนผืนนี้กำลังนำแพลตฟอร์มออนไลน์ในกลุ่ม JKN สร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ



จักรพงษ์ จักรจุฑาธิบดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ JKN เผยว่า เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศเข้ามาลงทุนในหลักทรัพย์ JKN ในระยะยาวและรับผลตอบแทน

ที่ดีจากการลงทุน และหลังจากย้ายเข้าจดทะเบียนใน SET บริษัทมีแผนผืนนี้กำลัง (Synergy) นำแพลตฟอร์มออนไลน์ในกลุ่ม JKN และความเชี่ยวชาญด้านการทำตลาดลิขสิทธิ์คอนเทนต์ในภูมิภาคอาเซียน มาสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจจากการสื่อสารการตลาดและสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ให้แก่อุปกรณ์พร้อมปรับทัพบริษัทในเครือให้อยู่ในกรอบและขอบเขตเดียวกัน อีกทั้งจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่เพื่อลุยในหลากหลายธุรกิจถือเป็นการแตกไลน์ธุรกิจ คาดจะจดทะเบียนกลางปี 2564 ซึ่ง JKN เตรียมงบปี 2564 กว่า 1,000 ล้านบาท ใช้ลงทุน ด้านคอนเทนต์ 900 ล้านบาท และสินค้าคอมเมอร์เชียล 100 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทตั้งเป้ารายได้ไว้ระดับราว 3 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่คาดไว้ราว 1.8-1.9 พันล้านบาท เนื่องจากจะมีการรับรู้รายได้จากธุรกิจคอมเมอร์เชียลเพิ่ม นอกเหนือจากแนวโน้มธุรกิจคอนเทนต์ คาดรายได้จะขยายตัวเพิ่มเป็น 2 พันล้านบาท ซึ่ง JKN แบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือธุรกิจ Content ซึ่งเป็นธุรกิจเดิมที่จัดจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ทั้งนำเข้าและส่งออกไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์ และรายการข่าวการเงินเศรษฐกิจชั้นนำของประเทศ และธุรกิจ Commerce ประกอบด้วย สินค้าเพื่อสุขภาพ-ความงาม สินค้าอุปโภคบริโภคครบวงจร ที่ครอบคลุมตั้งแต่ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องดื่มและไลฟ์สไตล์ ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพการเติบโตสูง

ส่วนกลุ่มธุรกิจ Content ยังคงเดินทางรุกขยายตลาดต่างประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลกและปี 2564 ตั้งเป้าสัดส่วนรายได้จากการจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์อยู่ที่ 70% เพื่อผลักดันให้บริษัทก้าวสู่การเป็นบริษัท Global Company ในอุตสาหกรรมค่าลิขสิทธิ์คอนเทนต์ระดับโลกภายในปี 2566 อีกทั้งวางแผนให้รายได้ปี 2566 เติบโตระดับ 5 พันล้านบาท จากการเติบโตในส่วนต่างๆ และจะเห็นสัดส่วนรายได้เท่ากันคือ คอมเมอร์เชียลเป็น 50%

และคอนเทนต์ 50% ขณะเดียวกันปี 2566 คาดหวังธุรกิจคอมมูนิตี้มอลล์ River King จะเริ่มสร้างรายได้ ทั้งนี้ธุรกิจแลนด์มาร์กดังกล่าวยังเป็นสินทรัพย์ส่วนตัว ซึ่งอาจจะรวบรวมเข้าใน JKN GLOBAL ได้ในอนาคต ผลักดันการเติบโตรายได้จนกระทั่งหนุนให้บริษัทถูกเลือกเข้าไปเทรดใน SET 50

สำหรับ AGE หรือบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) เป็นอีกหุ้นตัวหนึ่งที่ย้ายเข้าไปเทรดใน SET เมื่อ 29 ตุลาคม 2563 ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค เพื่อเปิดทางให้นักลงทุนสถาบันเข้ามาลงทุนเพิ่มสภาพคล่อง หลังจากบริษัทขับเคลื่อนธุรกิจถ่านหิน-โลจิสติกส์น้ำ-บก-พลังงานครบวงจร จนสร้างผลประกอบการแข็งแกร่ง ด้วยตัวเลขผลกำไรในมือกว่า 700 ล้านบาท



พนม คุรสถาวร ประธานกรรมการบริหาร AGE เผยว่า การย้ายเข้าไปซื้อขายใน SET เพื่อลดข้อจำกัดในการเข้ามาลงทุนของนักลงทุนสถาบันที่สนใจเข้ามาถือหุ้นของ AGE และตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ AGE อยู่ในตลาด mai ผลงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันยังคงเดินหน้าลงทุนธุรกิจถ่านหิน โดยการมุ่งเน้นการขายตลาดทั้งในและต่างประเทศ ส่วนธุรกิจโลจิสติกส์ยังคงเดินหน้าขยายการให้บริการต่อเนื่อง เพื่อให้บริการครบวงจร อีกทั้งศึกษาการลงทุนใหม่ๆ ทั้งในโครงการขายไอน้ำ และโรงไฟฟ้าเพิ่มหลายโครงการ คาดจะลงทุนปี 2564 ผ่านการลงทุนในบริษัทร่วมทุน ภายใต้บริษัท เอเชีย เอนเนอร์จี โฮลดิ้ง จำกัด

สำหรับ ACG หรือ บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) คืออีกหนึ่งบริษัทที่ได้รับอนุมัติให้เทรดใน SET เมื่อ 1 กรกฎาคม ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม หมวดยานยนต์ หลังจากที่เข้ามาเทรดในตลาด mai เมื่อ 27 มิถุนายน 2562 ด้วยหวังว่าการย้ายเข้าซื้อขาย SET บริษัทมีความต้องการให้นักลงทุนสถาบันเข้ามาถือครองหุ้นในสัดส่วนที่มากขึ้น โดยปัจจุบันการกระจายผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) อยู่ที่ 24% และครอบครัวถือหุ้น 74% ซึ่งหากนักลงทุนสถาบันหรือพันธมิตรที่มีศักยภาพและช่วยให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้ ผู้ถือหุ้นใหญ่ก็พร้อมขายหุ้นออกมาบางส่วน



ภานุมาศ รังकुณวุฒิน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ACG เผยว่า ACG ยังคงเดินหน้าได้ตามแผนที่วางไว้ โดยจะเน้นในส่วนของงานบริการซ่อมบำรุง เนื่องจากจะเป็นธุรกิจช่วยสนับสนุนการเติบโตได้อย่างมั่นคงในอนาคต ซึ่งจะเป็นธุรกิจใหม่ “FASTFIT” ให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ทุกยี่ห้อ เพื่อช่วยขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น และด้วยเงินลงทุนที่ต่ำ จึงกระจายสาขาให้ทั่วภูมิภาคได้รวดเร็ว ด้วยเงินลงทุนราว 30-50 ล้านบาท และจะขยายสาขาให้ครบ 15 แห่ง

แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดที่ทำให้ภาวะเศรษฐกิจทั้งในและนอกประเทศตกต่ำลง แต่ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 63 ที่ผ่านมา ส่วนแบ่งทางการตลาดของฮอนด้าก็ยังคงเพิ่มขึ้นจาก 27.3% เป็น 28.5% ในส่วนของตลาดรถยนต์นั่ง และคาดว่าทั้งปี 2563

จะมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 29% จากปีที่ผ่านมามีอยู่ที่ 27% เท่านั้น เน้นย้ำถึงความเป็นแบรนด์ชั้นนำของฮอนด้าได้เป็นอย่างดี และหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ผู้บริโภคเริ่มมีความมั่นใจในภาวะเศรษฐกิจในปี 2564 ทำให้ยอดขายเริ่มกลับมาฟื้นตัว โดยปัจจุบันบริษัทมีสาขาให้บริการจำนวน 9 สาขา เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า และพร้อมให้บริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร ทั้งบริการก่อนและหลังการขาย ภายใต้ทีมงานที่มีคุณภาพ

นอกจากนี้ การที่ค่ายรถยนต์ฮอนด้า จะทำการเปิดตัวรถยนต์อีโคคาร์ ก็เชื่อมั่นว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าแน่นอน เนื่องจากที่ผ่านมารถยนต์ฮอนด้าถือเป็นเจ้าตลาดรถยนต์นั่ง และเทรนด์ของรถยนต์อีโคคาร์ กำลังเป็นที่ยอมรับและได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ

และอีกหนึ่งบริษัทที่ย้ายไปเทรดใน SET ในวันเดียวกันกับ ACG คือบริษัท ยูไนเต็ค เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ UPA ที่เข้าไปเทรดในกลุ่มทรัพยากร ซึ่งผู้บริหารเชื่อว่า จะช่วยสร้างความชัดเจนในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น เพราะอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน เป็นอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการเติบโตดีในระยะยาว และบริษัทมีการรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าไมโครกริดต่างๆ สามารถจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ทั้งโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและเพิ่มโอกาสให้ผู้ลงทุนสถาบันหันมาสนใจมากขึ้นด้วย

หลังจากเข้าเทรดใน SET แล้วนั้น UPA ได้รูดกลืนอย่างต่อเนื่อง โดยการเข้าถือหุ้นในบริษัท Binh Thuan Solar Power Investment Joint Stock Company (B-Solar) ที่ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในเวียดนามสัดส่วน 83.33% มูลค่า 748.99 ล้านบาท ที่จะรับรู้รายได้ และกำไรเข้ามาทันที รวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และลมในและต่างประเทศ 2-3 โครงการที่อยู่ระหว่างการเจรจา

ในประเทศเพื่อนบ้านกลุ่ม CLMV ส่งผลให้ UPA ต้องเพิ่มทุน 4 พันล้านบาท พาร์หุ้นละ 0.50 บาท เมื่อเดือนตุลาคม เพื่อใช้ในการปรับโครงสร้างทางการเงิน และยังเพิ่มอีก 400 ล้านบาท เพื่อนำเงินเข้าลงทุนในโครงการโซลาร์ฟาร์มเวียดนาม ล่าสุด ซื้อหุ้น 33.84% ใน One Central Tower Company Limited (One Central Tower) ราคา 450 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์



วิษณุ สุวรรณศรี รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร UPA เผยว่าผลงานปี 2563 คาดว่า UPA จะเทิร์นอะรอร์ด เพราะผลจากการเข้าซื้อโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ จะช่วยผลักดันรายได้ และกำไรช่วง 1-2 ปีข้างหน้า ทำให้บริษัทฯ เติบโตอย่างมีศักยภาพ ขณะความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าที่เมียนมา โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ กำลังการผลิต 200 เมกะวัตต์ ปัจจุบันมีความคืบหน้าไปพอสมควรแล้ว

สำหรับหุ้นตัวแรกที่เทรดในตลาด mai และได้รับการอนุมัติให้ย้ายเข้าไปเทรดใน SET ของปี 2563 เมื่อ 19 ก.พ. คือหุ้น UAC หรือบริษัท ยูเอซี โกลบอล ย้ายเข้าเทรดในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม หมวดปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ หลังจากตลอดระยะเวลา 10 ปีที่เทรดใน mai ชับเคลื่อนธุรกิจ ในการสร้างการเติบโตขององค์กรควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยจะเห็นได้จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นจาก 767 ล้านบาท ในปี 2553 เป็นกว่า 2,800 ล้านบาทในปี 2562 และปันผลต่อเนื่องทุกปี แถม ได้รับการคัดเลือก

ให้เป็นหุ้นยั่งยืน 4 ปีติดต่อกัน และยังได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” สะท้อนที่ชัดเจนถึงทิศทางการทำธุรกิจของ UAC ได้เป็นอย่างดี



ซัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ UAC เปิดเผยว่าการย้ายไปซื้อขายใน SET จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ มากขึ้น พร้อมทั้งยังช่วยลดข้อจำกัดในการเข้าลงทุนของนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเป็นการเพิ่มเสถียรภาพและหุ้นของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และยังคงเดินหน้าตามแผนปี 2563-2566 จะลงทุนต่อเนื่องด้านพลังงานสะอาด Green Chemical และธุรกิจเทรดดิ้ง พร้อมตั้งเป้าหมายรายได้ปี 2566 แตะระดับ 5,000 ล้านบาท

สำหรับ ปี 2564 UAC คาดว่ารายได้จะ

เติบโตได้ 10% โดยธุรกิจหลักที่จะมีการเติบโตได้ดีคือธุรกิจเทรดดิ้งที่ถูกค้ำกลับมาสั่งซื้อมากขึ้น หลังแนวโน้มเศรษฐกิจเริ่มกลับมาดี นอกจากนี้ธุรกิจไปโอดีเซลยังมีความต้องการเพิ่มขึ้น พร้อมกันนี้ยังมีโอกาสที่จะต่อยอดปาล์มน้ำมัน ไปทำผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงมากขึ้น เช่น ไปโอเคมีคอล ซึ่งรองรับการเติบโตในระยะยาว และมีโอกาสที่จะผลักดันมาร์จิ้นสูงขึ้นด้วย พร้อมกับขยายธุรกิจในด้าน Energy Efficiency ซึ่งเป็น การเข้าไปดำเนินการในด้านพลังงานให้แก่ลูกค้าเพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานมากที่สุด มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะนี้มีการเจรจากับลูกค้าหลายราย โดยธุรกิจดังกล่าวมีโอกาสเติบโตต่อเนื่อง รูปแบบธุรกิจอาจจะเป็นการเข้าไปดำเนินการให้แก่ลูกค้า และให้ลูกค้าจ่ายเป็นค่าบริการทำให้เป็นรายได้ที่จะเข้ามาต่อเนื่องในระยะยาว โดยคาดว่าจะมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) มากกว่า 10%

นอกจากนี้ ยังมีหุ้นอีกหลายตัวที่มีแผนขอย้ายเข้าไปซื้อขายใน SET อย่างบริษัทสยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) หรือ SPA และบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PSTC เป็นต้น ส่วนบริษัทที่เข้าไปเทรดในกระดาน SET สมใจผู้บริหารต่างมุ่งมั่นเดินหน้าตามแผนงานในปี 64 เพื่อสร้างผลงานที่ดีต่อเนื่อง.